



บทที่ 6

การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ (Achieved Status)

การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ หมายถึง การที่ชาว
ไทยทัศน์ให้สถานภาพแก่บุคคล กลุ่มบุคคลเป็นชาว เนื่องจากบุคคลและกลุ่มบุคคล
นั้นมีความสามารถเป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งอาจจะ เป็นการคิดประดิษฐ์
เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือการชนะการแข่งขันในด้านต่าง ๆ
ที่ต้องอาศัยความสามารถ หรืออาจเป็นการย้าถึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ
ในลักษณะที่เป็นการกล่าวถึงเท่านั้น ซึ่งลักษณะต่าง ๆ ของการให้สถานภาพแบบ
ที่ได้มาโดยความสามารถ สามารถจะแยกออกได้เป็น 4 ประเภท โดยจะได้
กล่าวตามลำดับต่อไปนี้

1. การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ในลักษณะที่เป็น
การให้สถานภาพใหม่อีกสถานภาพหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานภาพเดิมที่มี
อยู่ ซึ่งหมายถึงบุคคลนั้น ๆ มีสถานภาพอื่นอยู่ก่อนแล้ว และได้สถานภาพใหม่ที่
แตกต่างจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่ การให้สถานภาพในลักษณะนี้เป็นการให้สถาน-
ภาพแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตัวอย่างที่จะยกมาให้เห็นก็คือ การคิดประดิษฐ์
เครื่องมือ อุปกรณ์ แบบใหม่ที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องนวดข้าวแบบประหยัด
เครื่องเพาะถั่วงอก พระสงฆ์ที่เป็นนักร้องลูกทุ่งลิ้งแวงลัอม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สารคดีข่าวคนไทยวันนี้ เสนอ พระครูมหาจันท์ คุณวุฒิโท
พระสงฆ์ในแ่งที่ศรีทธา ท่านถวายชีวิตเพื่ออนุรักษ์ป่าและลิ้งแวงลัอม
วัดบึงพระ ต. ฝ้าลาดขาว อ. ปักธงไชย จ. นครราชสีมา
พลิกมาจากวัดเสื่อมสภาพของพระครูมหาจันท์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่
ให้พระสงฆ์ 80 วัด 80 หมู่บ้าน โดยให้พระสงฆ์ร่วมกันพัฒนาชุมชน
และป่าไม้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องด้วยการปลูกป่า 82 ไร่ ซึ่ง
เป็นภาระที่หนัก เริ่มจากขอร้องชาวบ้านเลิกตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเหลือ
อยู่น้อย พร้อมกับเพาะชำไม้ ปลูกต้นไม้เสริม แม้จะประสบภัยจาก
ชาวบ้านที่เสียผลประโยชน์ แต่ยังคงประกาศถวายชีวิต

"ป่าไม้ดับทุกข์ได้ ไบค้ายบางระจัน เห็นคนเขากวายเป็นชีวิตอย่างนั้นเราก็ต้องมอบกายถวายชีวิตอย่างนี้ ชาติแผ่นดินเป็นของเรา ที่เสื่อมไปแล้วจะปล่อยตามกรรมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ หรืออะไรเสียหายแล้วปล่อยไม่ได้ต้องทำประโยชน์ให้สังคม ส่วนทางสงฆ์ก็ทำไป"

พระครูมหาจันท์ มิใช่ักบวชในพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นนักอนุรักษ์ที่มุ่งงานธรรมชาติเพื่อมาจรรโลงจิตใจผู้คน เป็นแบบอย่างพระสงฆ์ในปัจจุบัน

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าในข่าว พระครูมหาจันท์ มีสถานภาพเป็นพระสงฆ์ ในพุทธศาสนา แต่แสดงความสามารถอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม จนได้ชื่อว่าเป็นพระอนุรักษ์ โดยช่วยกันปลูกป่าถึง 82 ไร่ ซึ่งเป็นภาระที่หนัก และพยายามชักชวนชาวบ้านให้เลิกทำลายป่า แม้จะต้องประสบภัยจากชาวบ้านที่เสียผลประโยชน์ แต่ท่านก็ยังประกาศถวายชีวิต จึงได้สถานภาพอีกสถานหนึ่งคือ เป็นพระสงฆ์นักอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นกรทำให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถในลักษณะที่ทำให้สถานภาพใหม่อีกสถานหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่

อีกตัวอย่างหนึ่งจากสารคดีเชิงข่าว ดินค่าน้ำชุ่ม ซึ่งเสนอเครื่องนวดเข้าแบบประหยัดเป็นผลงานคิดค้นของคณาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยครู-เทคนิคร้อยเอ็ด ดังตัวอย่าง

ดินค่าน้ำชุ่ม เสนอ เครื่องนวดข้าวแบบประหยัดใช้ได้ดีราคาถูกท่ามกลางเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้แรงงานคนถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร เครื่องนวดข้าวด้วยเท้าที่นักเรียน และคณาจารย์ วิทยาลัยครูเทคนิคร้อยเอ็ด คิดขึ้นเพื่อผ่อนแรงในการทำงาน โดยเฉพาะชาวนาภาคอีสานซึ่งมีเงินทนน้อย ขาดเงินซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ รถไถนาเดินตาม แม้แต่เครื่องนวดข้าวที่ชาวนาภาคกลางมีใช้ทุกครัวเรือน กลับเป็นหน้าเป็นตาสำหรับชาวนาภาคอีสาน แต่ละเครื่องมีราคาไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท แต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้าและมอเตอร์ ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับบางท้องที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

แต่เครื่องนวดข้าวโดยใช้เท้าจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด มี
ราคา 2,500 บาท วิธีการทำงานเพียงนำรวงข้าวมัดเป็นกวางบน
วงล้อใช้เท้าเหยียบเครื่องก็ทำงาน

บุญร่วม คำานธิติ : "ได้แนวคิดมาจากญี่ปุ่น ครั้งแรกทำเป็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เพื่อใช้เท้าเหยียบ ภายหลังพัฒนาขึ้น
ฝ่ายวิชาการ ผลิตมีมอเตอร์เข้ามา ซึ่งข้อดีทำให้
ประหยัด ถ้ามีไฟฟ้าก็ใช้มอเตอร์"

ประสิทธิภาพของเครื่องจะเร็วกว่าแรงงานคนถึง 3 เท่า เบา
เบาแรงนวดข้าวได้สมบูรณ์เมล็ดไม่หัก สำหรับเกษตรกรมีผลิตผล
มากใช้เครื่องขนาดกลาง หรืออาจเป็นเครื่องใหญ่ 3 แรงม้า

วิจิต กิตติรัตนกรกุล : "ข้อได้เปรียบของเครื่องจะจัด
อ.ที่ปรึกษากลุ่ม พางข้าวจากข้าวที่เป็นเมล็ดได้
และกำจัดข้าวลีบจากเครื่องทำ
งานได้ 10 เท่าของแรงคน"

แม้เครื่องทั้งหมดนี้จะไม่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคแต่ทุนแรง ผ่อนแรง
เกษตรกรได้มาก ไม่ต้องใช้ทุนสูง ไม่ต้องรอข้าวแห้งก่อนเหมือน
การนวดข้าวด้วยมือ

(เทบบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าเครื่องนวดข้าวแบบประหยัด เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ของคณาจารย์ นักเรียน วิทยาลัยครูเทคนิคร้อยเอ็ด นับเป็นผลงานประดิษฐ์ชิ้น
ใหม่ที่แสดงถึงความสามารถ แม้จะไม่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคแต่ก็ทุนแรง ผ่อนแรง
เกษตรกรได้มาก และมีราคาประหยัดอีกด้วย ลักษณะของข้าวประเภทนี้จึง
เป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถแก่คณาจารย์ และนักเรียน
วิทยาลัยครูเทคนิคร้อยเอ็ด ในลักษณะที่เป็นการให้สถานภาพใหม่อีกสถานภาพ
หนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่ คือจากเดิมที่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์
และนักเรียนเท่านั้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่จะกล่าวถึงต่อไปก็คล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ยกมาแล้ว
คือเป็นผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีการประดิษฐ์เครื่องเพาะ
ถั่วงอกของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ดังตัวอย่าง

ในวันที่ 25-27 กรกฎาคมนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขต
การศึกษาที่ 7 มีงานแสดงผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
ศึกษา ผู้สื่อข่าวรายงาน

งานแสดงผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาที่แสดง
ที่เขตการศึกษาที่ 7 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน ใน
งานมีการประกวดสื่อการศึกษา เทคโนโลยี การตอบคำถาม ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ที่เห็นอยู่ก็คือ เครื่องเพาะถั่วงอกของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ซึ่งไม่ต้องใช้ทราย ชี้เท้า เหมือนแต่ก่อนอย่างที่เคยใช้เพียงใช้
กระสอบคลุมให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพียง 3 วัน ก็จะได้ถั่วงอกที่ขาว
สะอาด

อ.ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ : "ปกติอาจจะให้น้ำเองตอนนี้ความ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สม่ำเสมอของการให้น้ำกับถั่วไม่
สม่ำเสมอ แต่เครื่องจะทำงาน
ให้เราอย่างสม่ำเสมอ ผลิตผลก็
ได้ใกล้เคียงตลอด โดยไม่ต้อง
เสียเวลามาก สามารถนำเวลา
ไปทำงานอย่างอื่น"

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ครูต้องปรับตัวมากขึ้นให้เข้ากับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

บรรจง ชูสกุลชาติ : "เราไม่สามารถห้าม หรือหยุดยั้ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
เราก็ต้องสอน ให้คนสามารถคิด
พูดให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เราต้องสอนใน
โรงเรียน ครูจะต้องปรับตัว

เยอะจะสอนแต่ในห้องเรียนโดยไม่พาต่อความเคลื่อนไหวและความเจริญทางเทคโนโลยีไม่ได้ เพื่อนำประสบการณ์มาใช้ในห้องเรียน และมาใช้แก้ปัญหาในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า เครื่องเพาะถั่วงอกของวิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตต์ไม่ต้องใช้ทรายและขี้เถ้าเหมือนแต่ก่อน เพียงใช้กระสอบคลุมและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพียง 3 วัน ก็จะได้ถั่วงอกที่ขาว คือ การทำงานของเครื่องมีความสม่ำเสมอในการให้น้ำ ทำให้ทันเวลาสามารถนำเวลาไปทำงานอย่างอื่น ข้างนี้จึงให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถแก่อาจารย์ และวิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตต์ ขณะเดียวกันก็ให้สถานภาพแก่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ คือ เป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ตามสถานภาพของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอิงกับสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ

จากตัวอย่างต่าง ๆ ที่ยกมา จะเห็นได้ว่า การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถในลักษณะที่ให้สถานภาพใหม่อีกสถานภาพหนึ่ง มีทั้งให้สถานภาพแก่บุคคล กลุ่มบุคคล และสถาบัน ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยอิงกับสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ

2. การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ อีกประเภทหนึ่งมีลักษณะที่เป็นการให้สถานภาพอีกสถานภาพหนึ่ง เพิ่มจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น น.ส. กชธิญา กลิ่นสนิท นอกจากได้รับตำแหน่งรอง น.ส. ไทยอันดับ 3 แล้ว ก็ยังสามารถคว้าตำแหน่งมิส activity และรองอันดับ 2 จากการประกวดราชินีพระอาทิตย์เที่ยงคืนดังตัวอย่างต่อไปนี้

นางสาวกชธิญา กลิ่นสนิท ได้ใช้ความสามารถพิชิตตำแหน่งมิส activity หรือ นางสาวกิจกรรม และรองอันดับ 2 จากการประกวดราชินีพระอาทิตย์เที่ยงคืน

นางสาวกชชิตา กลิ่นสนิท รองนางสาวไทยอันดับ 3 บินไปประกวดราชินีพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ประเทศฟินแลนด์ได้บินกลับมาแล้ว พร้อมตำแหน่ง มิส activity และรองอันดับ 2 จากดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน มิสเอสโทเนียได้ครองตำแหน่งราชินีพระอาทิตย์เที่ยงคืน นับเป็นครั้งแรกที่สาวไทยสามารถคว้าตำแหน่งเหล่านี้มาได้

จิล บอกว่า ทุกคนต้องแข่งขันและทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น แข่งเรือกรรเชียง เรือแคนู ทาแพนเค้ก ชี้อัจฉริยะวิบาก และอื่น ๆ และจิลทำคะแนนได้สูงสุด ทำให้ได้ตำแหน่ง มิส activity เป็นการประกวดที่แปลกมาก ที่ใช้ความสามารถมากกว่าความสวยทำให้ผู้ประกวดเป็นเพื่อนกัน

"ไม่สวยไม่เป็นไร เก่งก็ได้แล้ว"

"ทุกคนดี ทุกคนเป็นเพื่อน ตอนกลับบ้านทุกคนร้องไห้ ไม่เจอกันอีก"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่า นางสาวกชชิตา กลิ่นสนิท ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองนางสาวไทยอันดับ 3 ได้ใช้ความสามารถพิชิตตำแหน่ง มิส activity หรือนางสาวกิจกรรม และรองอันดับ 2 จากการประกวดราชินีพระอาทิตย์เที่ยงคืน ซึ่งแสดงถึงความสามารถของนางสาวกชชิตา กลิ่นสนิท ซึ่งได้บอกว่า เป็นตำแหน่งที่อาศัยความสามารถมากกว่า ความสวย จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ในขณะที่เป็นการให้สถานภาพอีกสถานภาพหนึ่ง เพิ่มจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว

อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ในลักษณะที่เป็นการให้สถานภาพอีกสถานภาพหนึ่ง เพิ่มจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว ดังตัวอย่าง

เขาราย กาแลคซี แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย ทาชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการได้รับการยกย่องเป็นนักชกยอดเยี่ยมประจำเดือนมิถุนายน

เขาราย กาแลคซี นักชกแบนตั้มเวทของสมาคมมวยโลกได้รับการยกย่องให้เห็นนักชกยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของ WBA ประจำเดือน

มิกนายน เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาสร้างความประทับใจ สามารถชกป้องกันตำแหน่งติดต่อกันถึง 14 ครั้ง ไปได้

สุระ แสนคา เจ้าของหมัดทะเลวงไส้ ครองแชมป์โลกตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2527 ครั้งล่าสุดสามารถชกป้องกันตำแหน่งกับนักชกผู้ป่วน ทากาจิม่า ไปได้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นนักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานยอดเยี่ยมมากที่สุด ซึ่งเขาทรายมีแผนจะทาลายสถิติของนักชกเอเชีย

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าในเนื้อหาที่ยกมา เขาทราย กาแลคซี มีตำแหน่งเป็นแชมป์โลกรุ่นแบนตั้มเวทของสมาคมมวยโลกอยู่แล้ว และได้ตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของ WBA ประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วย เนื่องจากมีผลงานเป็นที่ประทับใจ สามารถชกป้องกันตำแหน่งได้ติดต่อกันถึง 14 ครั้ง จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ในขณะที่เป็นการให้สถานภาพอีกสถานภาพหนึ่ง เพิ่มจากสถานเดิมที่มีอยู่

นอกจากตัวอย่างต่าง ๆ ที่ยกมาแล้ว เนื้อหาข่าวโทรทัศน์เรื่องเดียวกันจะให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ในลักษณะที่เป็นการให้สถานภาพอีกสถานภาพหนึ่ง เพิ่มจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยอิงกับสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถยิ่งกว่านั้นยังลดสถานภาพของบุคคลที่ 3 ที่ถูกกล่าวถึงด้วย ตัวอย่างเช่น ข่าวตำรวจชุดคลี่คลายคดี 3 โจรปล้นทรัพย์โรงงานท่องเที่ยวและจับเด็กเป็นตัวประกันสามารถทลายรังโจรและช่วยเหลือเด็กไว้ได้ ในข่าวนั้นนอกจากจะให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถแก่ตำรวจชุดนี้ในลักษณะที่ให้สถานภาพอีกสถานภาพหนึ่ง เพิ่มจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งสถานภาพของอธิบดีกรมตำรวจ และผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ยิ่งกว่านั้นยังลดสถานภาพของโจรและผู้เกี่ยวข้องด้วย ดังตัวอย่าง

ตำรวจชุดคลี่คลายคดี 3 โจรปล้นทรัพย์โรงงานท่องเที่ยว และจับเด็กไปเป็นตัวประกัน สามารถบุกทลายรังโจรช่วยเหลือเด็กได้อย่างปลอดภัย แต่ 3 โจรยังหนีไปได้

ตำรวจกองสืบสวนนนทบุรี บุกหมู่บ้านเมืองนนท์นิเวศน์ 3 อ.ท่าทราย จ.นนทบุรี ซึ่งสืบทราบมาว่า 3 คนร้าย ซึ่งบุกปล้นทรัพย์

บริษัทท่อยาง และนำเด็กชายสมิต พิฑูรย์พงษ์ วัยขวบเศษบุตรชายของนายอนุชา ไปฝากเลี้ยงที่บ้านหลังหนึ่ง เพื่อรอเงินประกัน ผลการบุกจับกุม คนร้าย 1 ใน 3 คน ชื่อ นายจิรวุฒิ หรือ น้อย พุ่มหมั่น ปีนขึ้นไปบนเพดานและหนีไปได้ ผลการตรวจค้นในชั้นแรกพบหญิง 4 คน 1 ในจำนวนนั้น มีมารดาของนายน้อย พุ่มหมั่น จากนั้นได้นำเด็กมอม ให้แก่อธิบดีกรมตำรวจ พลตำรวจเอกแสวง อีร์สวัสดิ์ และพลตำรวจโทมนัส ครุฑไชยันต์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายปราบปราม ซึ่งก็ได้สอบสวนหญิงทั้ง 4 คน ในชั้นแรก และแจ้งไปทางบริษัทท่อยางให้มารับเด็กได้

พลตำรวจโทมนัส ครุฑไชยันต์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามบอกผู้สื่อข่าวว่า คนร้ายที่หลบหนีไปตำรวจรู้ตัวหมดแล้ว 1 ในจำนวนนั้นชื่อ นายจิรวุฒิ (น้อย) พุ่มหมั่น คนร้ายใช้พาหนะโตโยต้า สีฟ้า ซึ่งถ้าใครพบเห็นให้แจ้งตำรวจใกล้เคียง ใครให้ที่พักพิงแก่โจรนี้ จะถูกดำเนินคดีในฐานะปกปิด

ส่วนหญิงทั้ง 4 คน หากสอบสวนแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า ตำรวจชุดคลี่คลายคดี 3 โจรปล้นทรัพย์และจับเด็กเป็นตัวประกันนั้นมีความสามารถช่วยเหลือเด็กไว้ได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และยังจับผู้ที่น่าสงสัยได้อีกด้วยจึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถแก่ตำรวจในคดีนี้ในลักษณะที่เป็นการให้สถานภาพอีกสถานหนึ่งเพิ่มจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งสถานภาพของอธิบดีกรมตำรวจ และผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ โดยอิงกับสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ และนอกจากนี้ยังลดสถานภาพของโจรและผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งตามตัวอย่างที่ยกมาคือ นายน้อย พุ่มหมั่น และหญิงทั้ง 4 คนที่ถูกจับได้ที่ในบ้าน

3. การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ อีกประเภทหนึ่งมีลักษณะที่เป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ซึ่งหมายถึงว่า เป็นการกล่าวถึง ยืนยันถึงบทบาทหน้าที่ตามความสามารถที่มีอยู่ของบุคคลและกลุ่มบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น

ธีรัช โพธิ์พานิช นักยิมนาสติกของไทยที่ได้เหรียญทองถึง 6 เหรียญ ในการแข่งขันซีเกมส์ที่ผ่านมา กำลังป่วยอยู่ในโรงพยาบาล แต่เจ้าตัวบอกพร้อมไปแข่งขันเอเซียเกมส์ที่ปักกิ่งแน่นอน

ธีรัช โพธิ์พานิช นักยิมนาสติก 6 เหรียญทองของการแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซีย ขณะนั้นนอนป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ตั้งแต่วันที่ 26 เดือนนี้ ขณะนี้อาการเกือบหายเป็นปกติแล้ว แพทย์ได้ให้น้ำเกลือ 8 ขวด และจะออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปพักผ่อนที่บ้านในวันพรุ่งนี้

ธีรัช โพธิ์พานิช เป็นความหวังของนักกีฬาไทยที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันประเภททีม และม้าหู แม้จะเจ็บป่วยแต่เจ้าตัวบอกจะลงแข่งขันได้อย่างแน่นอน แม้จะมีเวลาซ้อม 30 กว่าวันเท่านั้น ส่วนอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายคงไม่มีปัญหาอะไร 10 วันที่รักษาตัวอยู่ที่นี้ก็ได้ทำการบริหารกายภาพบำบัด ซึ่งจะทำให้หายทันก่อนการซ้อม

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่ากล่าวถึงความสามารถของ ธีรัช โพธิ์พานิช นักยิมนาสติกของไทยที่ได้เหรียญทองถึง 6 เหรียญ ในการแข่งขันซีเกมส์ที่ผ่านมา แต่ขณะนั้นนอนป่วย และคิดว่าจะหายทันการแข่งขันเอเซียเกมส์ ธีรัช โพธิ์พานิช เป็นความหวังของไทยที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันเอเซียเกมส์ จะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวถึงความสามารถที่ผ่านมา จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถในลักษณะ เป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่

4. การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ อีกประการหนึ่งมีลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่หรือลดสถานภาพที่มีอยู่หรือทั้งเสริมสถานภาพที่มีอยู่ และลดสถานภาพที่มีอยู่ในข่าวเดียวกันแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ดังตัวอย่าง

วรพล ทองคำชู นักเทนนิสชายเดี่ยวมือ 1 ของไทยพ่าย มาร์ค บาเรส นักเทนนิสชาวฮ่องกงไปอย่างสนุก

วรพล ทองคำชู นักเทนนิสมือ 1 ของไทย ลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบโกเร็ง เกรน นักเทนนิสชาวฮ่องกง ซึ่งการแข่งขันรอบนี้

จะหาผู้ชนะจากกรุปที่ 2 มาสู่ กรุปที่ 1 ในการแข่งขันเทนนิสเดวิส คัพ วรพล เล่นลูกท่ายคอร์คมากทำให้แพ้ไป 3 ต่อ 1 เซต ด้วยคะแนน 6-1, 3-6, 6-3, 6-3

ส่วนธนาคาร ศรีชาพันธ์ ท้าการแข่งขันประเภทเดี่ยวชนะเลิศ มาเรส 3 ต่อ 1 เซต ด้วยคะแนน 6-2, 6-3, 2-6, 6-0
(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่า วรพล ทองคำชู นักเทนนิสชาย-เดี่ยวมือ 1 ของไทยเล่นลูกพลาดไปเล่นลูกท่ายคอร์คมาก ทำให้แพ้คู่แข่งไป ขณะเดียวกัน ธนาคาร ศรีชาพันธ์ ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ ดังนั้น จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ในลักษณะลดสถานภาพที่มีอยู่แก่ วรพล ทองคำชู ขณะเดียวกันก็ให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ในลักษณะที่เสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่ ธนาคาร ศรีชาพันธ์

เป็นที่น่าสังเกตว่า การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ นั้น มักจะให้สถานภาพทางด้านอาชีพแก่นักกีฬา นางงาม ตั้ารวจ และบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถ ซึ่งอาจจะมืสถานภาพอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว หรือไม่มีก็ได้ ซึ่งเท่าที่พบการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในข่าวกีฬา และข่าวประเภทข่าวอาชญากรรม นอกจากนี้ก็เป็นสารคดีเชิงข่าว เช่น คนไทยวันนี้ หรือดินแดนน้ำชุ่ม และข่าวทั่ว ๆ ไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย